

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 242/SNN-KH

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 02 năm 2019

V/v triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông,
lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 14/02/2019 về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Văn bản số 315/UBND-NLN ngày 14/02/2019 về thực hiện Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ,

Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp năm 2019 đã được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo các cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát cơ sở, khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1.1. Về sản xuất trồng trọt

Tập trung hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chăm sóc diện tích lúa đã gieo cấy; hoàn thành gieo trồng cây ngô, lạc, mía bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất; đẩy nhanh tiến độ trồng mía theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh giao. Chủ động rà soát các cánh đồng có diện tích tập trung, tổ chức xây dựng cánh đồng lớn gắn với thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị cao; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường đầu tư thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng để dự tính, dự báo chính xác tình hình sâu bệnh hại cây trồng và hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả không để sâu bệnh phát sinh thành dịch. Nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hoạt động xử lý vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với xây dựng nông thôn mới.

1.2. Về chăn nuôi, thú y, thủy sản

Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt đàn vật nuôi để đảm bảo phục hồi sức khỏe nhanh nhất sau mùa đông. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm (*đặc biệt là tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi...trên đàn gia súc*); thực hiện tốt công tác kiểm

dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, lưu thông động vật, sản phẩm động vật; chuẩn bị các điều kiện và triển khai tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên sông, hồ thủy điện; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản cải tạo ao nuôi, vệ sinh lồng/bè trước mỗi vụ nuôi, thả giống theo thông báo lịch mùa vụ và hướng dẫn kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.3. Về sản xuất lâm nghiệp

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trồng rừng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hiện trường trồng rừng (*xử lý thực bì, cuốc hố*) và tổ chức khai thác rừng trồng đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Chỉ đạo, điều hành công tác gieo ươm cây giống trên địa bàn đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2019 của huyện, thành phố đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng giống lâm nghiệp và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giống cây trồng thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo các Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn khẩn trương lập hồ sơ hỗ trợ cây giống cho nhân dân theo Nghị quyết số 03/2017/Q-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân nâng cao nhận thức về các chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường kiểm tra ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; bố trí lực lượng thường trực để tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, khô hanh.

1.4. Công tác đảm bảo sản xuất

Kiểm tra đánh giá mực nước các công trình thủy lợi để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn; tổ chức nạo vét, tu sửa mương tưới, theo dõi sát lịch xả nước của hồ thủy điện Tuyên Quang để bố trí kế hoạch bơm nước phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo đủ nước cho cây trồng vụ Xuân năm 2019 sinh trưởng và phát triển tốt.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật tư nông, lâm nghiệp khác không đảm bảo chất lượng và không có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc Sở

2.1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, tập trung tổ chức thực hiện tốt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 30/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2019; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 1 Văn bản này và xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp đã chỉ đạo của Sở và của cấp trên (Gửi Kế hoạch về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 28/2/2019).

2.2. Tổ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT (được thành lập theo Quyết định 03/QĐ-SNN ngày 14/01/2016): Chủ động phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, khung thời vụ; tham mưu cho Sở các giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019; tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để phối hợp giải quyết kịp thời.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *pm*
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KH-TC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đại Thành